

QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT CHUYÊN ĐỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/2022/QH15

Kỳ vọng kéo dài việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ

Đánh giá cao việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia, theo dõi Phiên thảo luận toàn thể tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV về báo cáo giám sát trên, đại diện cơ quan dân cử và cử tri địa phương tiếp tục khẳng định việc ban hành Nghị quyết 43 là hết sức kịp thời, hợp lòng dân với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra cơ bản hoàn thành. Đồng thời, bày tỏ mong muốn Quốc hội xem xét kéo dài việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong bối cảnh vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình BÙI ĐỨC HÌNH: Góp phần kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Trước hết phải khẳng định, việc ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 hết sức kịp thời, hợp lòng dân. Các chính sách trong Nghị quyết có tính chiến lược, bổ sung nguồn lực lớn để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, vực dậy nền kinh tế sau những tác động to lớn của đại dịch Covid-19. Minh chứng cho điều này, GDP trong năm 2022 tăng 8,02%, năm 2023 tăng 5,05%; thu ngân sách vượt dự toán, cân đối ngân sách được bảo đảm, thu ngân sách năm 2022 vượt 28,6% dự toán, năm 2023 vượt 8,12% dự toán.

Việc Quốc hội lựa chọn chuyên đề giám sát tối cao việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 và các nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia có ý nghĩa rất lớn. Qua giám sát, đã góp phần giúp Chính phủ đánh giá kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Báo cáo giám sát cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, một số chính sách thực hiện không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra như: Chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại đạt tỷ lệ giải ngân thấp; chính sách hỗ trợ

phương còn chậm, lúng túng; việc thẩm định và giải quyết chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng gặp nhiều khó khăn, chậm so với yêu cầu; chính sách sử dụng 1.000 tỷ đồng trang bị máy tính bảng thực hiện chương trình sóng và máy tính cho em không đạt.

Từ thực tế của địa phương, tôi cho rằng, những chính sách hỗ trợ ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh thời gian qua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, phát huy hiệu quả thiết thực. Trong bối cảnh hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhu cầu về nguồn vốn của người dân, doanh nghiệp còn khá lớn nên



cần tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ. Do đó rất mong Quốc hội xem xét kéo dài việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì, mở rộng việc làm và chương trình cho vay để mua, thuê mua nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang HOÀNG VĂN VINH:

Tiếp tục cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2%

Có thể thấy, việc ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 là đúng đắn, kịp thời với nhiều chính sách chưa từng có tiền lệ, khích lệ tinh thần của người dân, doanh nghiệp, bổ sung nguồn lực lớn của ngân sách nhà nước và nguồn huy động khác để hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển.

Qua 2 năm thực hiện, nhiều mục tiêu, chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết số 43 cơ bản hoàn thành. Một trong những chính sách mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự phục hồi mạnh mẽ đó chính là chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ. Tuy thời gian thực hiện ngắn (từ ngày 1.1.2024 - 30.6.2024), song người dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao. Bởi, chính sách này vừa kích thích tiêu dùng, vừa kích thích sản xuất phát triển. Do đó, tôi cho rằng, Quốc hội cần xem xét cho phép tiếp tục kéo dài việc thực hiện chính sách trong thời gian phù hợp với tình hình doanh nghiệp, người dân vẫn còn khó khăn, khả năng tự phục hồi, phát triển chưa bền vững.

Qua theo dõi thông tin, tôi đồng quan điểm với đại biểu Âu Thị Mai

(Tuyên Quang), đề nghị Quốc hội tiếp tục cho phép thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị quyết số 43. Đồng thời, Chính phủ xem xét, bổ sung đối tượng được vay vốn theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP đối với hộ gia đình, cá nhân người dân tộc thiểu số sinh sống ở xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Liên quan đến thực hiện Chương trình viên thông công ích, chương trình sóng và máy tính cho em, hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Giang có 27 thôn còn trắng sóng; 154 thôn, với 10.826 hộ dân ở khu vực đặc biệt khó khăn chưa có điện lưới quốc gia. Một số trường học ở vùng sâu, vùng xa chưa sử dụng, ứng dụng được máy tính bảng vào công tác giảng dạy và học tập do kỹ năng và năng lực ứng dụng công nghệ số của giáo viên, học sinh còn hạn chế. Do đó, tôi mong Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ số, nhất là ở những vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian qua, chính sách đầu tư phát triển đã góp phần làm thay đổi diện mạo hạ tầng ở các địa



phương, nhất là việc đầu tư xây dựng các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và các trạm y tế góp phần nâng cấp, mở rộng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Tuy nhiên, chính sách mới chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Điều này chưa thực sự góp phần nhiều vào việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Bởi vậy, người dân mong muốn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các cơ sở y tế để đáp ứng yêu cầu của người dân.

Đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh LÊ XUÂN ME:

Tạo động lực cho quá trình phục hồi kinh tế



Có thể nói, đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả rất nặng nề, không chỉ trong 1 năm, mà kéo dài trong nhiều năm. Song, với sự chủ động, tư sớm, tư

xa, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11.1.2022 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết ra đời kịp thời đã góp phần quan trọng phục hồi tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, chúng ta đã đạt được những mục tiêu rất cơ bản.

Tôi cho rằng, Nghị quyết số 43 đã thể hiện rất rõ tinh thần "ứng vạn biến" của Quốc hội. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện Nghị quyết rất khoa học, kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả đã tạo động lực quan trọng cho quá trình giải ngân đối với một số dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội

2011 - 2022; năm 2023 đạt 5,05%, mức khá cao trong điều kiện thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, một số chính sách thực hiện không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động tại một số địa phương còn chậm, lúng túng, việc thẩm định và giải quyết chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng chậm so với yêu cầu đề ra... Để giữ vững đà tăng trưởng, rất mong Chính phủ tiếp tục kéo dài thời hạn giải ngân đối với một số dự án thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội đến hết năm 2025.

Cử tri HUỖNH THỊ LAN HƯƠNG, Bệnh viện Quân y 87, TP. Nha Trang, Khánh Hòa:

Cần giải pháp căn cơ hơn

Qua theo dõi trực tiếp trên truyền hình, tôi đánh giá rất cao báo cáo giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15. Có thể nói, sau 2 năm triển khai thực hiện, đã đạt được một số kết quả quan trọng, đưa đất nước từng bước hồi phục kinh tế, vượt qua đại dịch Covid-19 và bảo đảm an sinh xã hội. Nhiều chính sách đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả kịp thời như: chính sách tín dụng qua hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, giảm thuế suất giá trị gia tăng... góp phần hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và phục hồi sản xuất kinh

doanh. Ngoài ra, các cơ chế đặc thù được Quốc hội thông qua đã phát huy hiệu quả, tăng cường trách nhiệm, năng lực điều hành, tinh chủ động, sáng tạo của các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, rút ngắn thời gian thực hiện, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn, bổ sung dòng tiền quan trọng, kịp thời cho nền kinh tế, đồng thời, phát huy hiệu quả các dự án đầu tư.

Tuy vậy, tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của nhiều ĐBQH khi phát biểu thảo luận đã chỉ rõ: một số chính sách thực hiện không đạt kế hoạch, mục tiêu đề ra, chính sách hỗ trợ người dân, người lao động tại một số địa phương còn chậm, lúng túng,

việc thẩm định và giải quyết chi trả kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thụ hưởng chậm so với yêu cầu đề ra. Việc mua sắm, cung ứng thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế chậm được cung ứng, ảnh hưởng đến chất lượng khám bệnh, chữa bệnh... Do đó, để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, đề xuất của Đoàn giám sát đưa ra tôi cho là rất xác đáng.

Tôi cũng cho rằng, trong thời gian tới, để bảo đảm an sinh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, cần có giải pháp căn cơ, cốt lõi hơn. Cụ thể, Chính phủ cần xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành chức năng khẩn trương thực hiện các giải pháp tháo gỡ các rào cản về



pháp lý, thủ tục hành chính chưa thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh...

TRẦN TÂM - THANH MAI - TRỌNG HIẾU - KHÁNH DUY thực hiện